



○ รางวัลเรียนดี : สุวพันธ์ สุวรรณแสง ปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2565 ด้วยผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.93 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ส.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานรางวัล ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง.



○ **ขนมชั้น**
แห่งอนาคต: ปรบมือรัวๆ ให้กับ ทีมเลอชั่น จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิริวิวัฒน์ จันทรธีรกูร และ สุกฤดา สุขสำราญ นิสิตปริญญาตรีและ นวัตกรรม นิสิตปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 ที่รังสรรค์ “ขนมชั้นแห่ง

อนาคต สูตรลดน้ำตาลเสริมใยอาหารและ โปรไบโอติก”คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Future Food For Sustainability 2022 ซึ่งขนมชั้นแห่งอนาคตยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ใส่ในชะลอมเสิร์ฟแก่ผู้นำและแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงรับรองของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 เมื่อเดือนพ.ย.2565 ที่ผ่านมามีด้วยเพราะเป็นเมนูที่ดีต่อกาย ลดน้ำตาลลง 40% จากสูตรเดิม โดยไม่ต้องใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะใช้เทคนิคการปรับโครงสร้างขนมให้

มีชั้นหวานสลับชั้นจืด และอาศัยความหวานตกค้างจากชั้นหวาน ทำให้ลื่นยังคงรับรสหวานได้ดั้งเดิม ทั้งยังเสริมใยอาหารกลุ่ม



ฟรีไบโอติกในเนื้อขนม แล้วยังดีต่อใจด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตา ซึ่งได้รับ

แรงบันดาลใจจากดอกบัวในสระโบกขรณีจากวรรณคดีไทยและดีต่อโลกด้วยสีชมพูของดอกบัวได้มาจากสารสกัดของเปลือกผลแก้วมังกร ใช้วัตถุดิบจากพืชทั้งหมด เป็นการลดการปลดปล่อยแก๊ส CO₂.

○ **แชมป์อ่านข่าวภาษาอินโดฯ**: ยินดีกับ นูร์ชีฮาม สุมาลี ปี 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่คว้าแชมป์ the WINNER of Indonesian News reading in UM iFest 2022 จากการแข่งขันอ่านข่าว โดยใช้ภาษา Bahasa Indonesia ซึ่งเป็น ONE-TAKE วิดีโอความยาว 5 นาที ที่ทั้งเป็นผู้เข้า



แข่งขันหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่คว้ารางวัลประเภทนี้ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากนานาชาติจากประเทศอาทิ ปากีสถาน, อุซเบกิสถาน, ตีมอร์ เลสเต, อัฟกานิสถาน เป็นต้น จัดโดย Office of International Affairs (OIA) และ Universitas Negeri Malang (UM) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา Bahasa Indonesia คลิปชมวิดีโอนักศึกษาได้ที่ <https://www.youtube.com/watch?v=jkzbUaIAWt4>

ซาแม็กซ์